
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒  เมือ่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 

สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 

ผูมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนท่ี ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร   รองประธานคนท่ี ๒ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ    เลขาธิการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร                 รองเลขาธิการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 

๗. ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๙. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ๑๑. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 

๑๓. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย  

 ๑๔. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๑๖. อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ วิทยาลัยราชสุดา 

 ๑๗. อาจารยมธุรส  ศรีนวรัตน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๑๙. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๐. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๒๒. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒๓. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 

 ๒๔. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๕. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๗. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 ๒๘. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๒๙. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๓๐. อาจารยอิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

 

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ๒. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 



 ๒

 ๓. อาจารยชนิดา  ปโชติการ สถาบันโภชนาการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๕. อาจารยนลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ๖. อาจารยนพดล  อุดมวิศวกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๑. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 

 ๑๓. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัด 

 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๑๕. อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

 ๑๖. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารยเอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 

 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 ๔. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๒ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๓๐ คน ติดราชการ ๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๒๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๓๐ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี ๔๓๐ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ปอมท. กําหนดประชุมคร้ังตอไป วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร บางเขน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 



 ๓

๑.๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย 

 ประธานแจงวา สมาชิกสภาคณาจารยท้ังคณะจะพนจากการดํารงตําแหนงตามวาระปกติ ในวันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อธิการบดีไดมอบหมายใหรองศาสตราจารยพาสนศิริ นิสาลักษณ เปนประธานดําเนินการเลือกตั้ง และใช

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๓๐ (แกไขเพ่ิมเติม) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๖ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขณะนี้อยูในข้ันตอนของการขอใหสวนงานตางๆ เสนอผูแทนมาเปนคณะกรรมการ

ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
๑.๕ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก เน่ืองใน “วันมหิดล” 
 ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยกําหนดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระ

มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 
 เวลา ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียนเขารวมพิธีฯ 
 เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๔๕ น. สวนงานตางๆ รวมพิธีวางพวงมาลา 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิการบดี รองอธิการบดี ถวายเคร่ืองสักการะ และวางพวงมาลา 
 ในสวนของสภาคณาจารยกําหนดวางพวงมาลาเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

และเวลา ๐๘.๕๐ น. วางพวงมาลา ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงขอเชิญสมาชิกเขารวมวางพวง

มาลาตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม 

๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมี

มติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

๓.๑ การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา มีผูลงทะเบียนเขาประชุมวิชาการจํานวน ๒๙๐ คน และมีผูเขารวมประชุมโดยไม

ลงทะเบียน รวมท้ังอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. วิทยากร ผูดําเนินการอภิปราย รวมจํานวนประมาณ ๓๓๐ คน 
 รองศาสตราจารยศิริพร ธิติเลิศเดชา ประธานคณะกรรมการฝายการเงินและจัดหาทุนฯ ชี้แจงถึง

ผลสรุปรายรับ-รายจาย ดังนี้ 
 รายรับ คาลงทะเบียน ๒๙๐ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 
 เงินสนับสนุนจาก สกอ. จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 รวม   จํานวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท 
 รายจาย จํานวน  ๖๒๐,๖๖๔.๔๔ บาท 
 นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายจากการทําหนังสือสรุปผลการประชุมวิชาการ และคาจัดสงฯ ซึ่งอยูระหวาง

ดําเนินการอีกจํานวนหนึ่ง ท่ีประชุมไดพิจารณาถึงรูปแบบการทําหนังสือสรุปผลการประชุมวิชาการ แลวเห็นชอบใหสรุปเปน

หนังสือสวนหนึ่ง และเปน CD สวนหนึ่ง สงใหหนวยงานตางๆ รวมท้ังนําขึ้นเผยแพรทางเว็บไซตสภาคณาจารย เพ่ือใหผูสนใจ

ดาวนโหลดเอง 
 รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ประธานคณะกรรมการฝายสรุปและประเมินผลฯ แจงวา ได

สรุปผลจากแบบประเมินเสร็จเรียบรอยแลว สรุปภาพรวมท้ังหมดอยูในเกณฑดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  



 ๔

 ขอเสนอแนะจากแบบประเมิน 

 ๑. การเสวนากลุมยอย ควรรวมเปนกลุมเดียว เพราะตองการฟงทุกหัวขอ 
 ๒. ขอชมทีมจัดการประชุม และเปนกําลังใจใหเจาภาพจัดงาน 
 ๓. ควรปรับจอใหชัดเจนมากกวานี้ จอเล็กเกินไป ควรมี workshop อยางจริงจัง และไดผลนําไปใชจริง 
 ๔. เจาหนาท่ีโรงแรมพูดจาไมดี อาหารกลางวันไมเพียงพอ 
 ๕. น้ําดื่มควรเปนน้ําขวด 
 ๖. ทุกเร่ืองนาสนใจ 
 ๗. ปอมท. ควรสงขอเสนอแนะเพ่ือแกไขโครงสรางสภามหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ 
 ๘. มีเวลาในการแสดงความคิดเห็นนอยไป มองเห็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพก็จริง แตในทาง

ปฏิบัติทําไดหรือไม 
 ๙. เลือกวิทยากรไดดีมาก ขอชม ปอมท. และมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีนํากระแสการเมืองไทยท่ีกระทบ

ตออุดมศึกษา 
 ๑๐. เวลานอย เนื้อหามาก หัวขอสานเสวนามีมาก แตเวลานอย คอนขางอัดแนน 
 ๑๑. อยากให ปอมท. สรุปผลการประชุม คําถาม-คําตอบ และแนวทางแกไขปญหา ผลักดันให

เกิดผล 
 อาจารยโสฬส ศิริไสย ชี้แจงวา ไดสรุปเชิงวิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว ตามที่ประธานสภาคณาจารย

มอบหมาย โดยตั้งชื่อเร่ืองวา คุณภาพอุดมศึกษาไทย ยังมีอะไรตองทําอีกมาก การประชุมท้ัง ๒ วัน มีหัวขอท่ีนาสนใจหลายเรื่อง 

คือ นโยบายรัฐกับการพัฒนาอุดมศึกษา ป ๒๐๑๕ ประเทศไทย ความฝน หรือความจริงกับการเปน Educational Hub ของ 

ASEAN สังคมไทยไดอะไรกับการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยในกํากับ: ความคาดหวังหรือความเปนจริง ตําแหนง
ทางวิชาการ: วิกฤติ โอกาส หรือกีดกัน ระบบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยางไรจึงจะเหมาะสม ฯลฯ 

 การสรุปครั้งนี้เปนการวิเคราะหภาพรวมเพ่ือนํามาถายทอดตอสาธารณะ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับบท

วิเคราะหท้ังหมด บทสรุปคุณภาพอุดมศึกษาไทย ตองทําอะไรบาง 
   ประการที่หน่ึง จะตองมีการเปล่ียนแปลงทางความคิดและทัศนคติคร้ังใหญเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 

คนในแวดวงมหาวิทยาลัยจะตองหันกลับมาสนใจเก่ียวกับ “วิธีคิด” ของตนเอง รวมท้ังวิธีคิดท่ีอยูเบ้ืองหลังการเปลี่ยนแปลงที่

สามารถมองเห็นได การท่ีนักวิชาการใหความสนใจท่ีวิธีคิด วิธีการมองเห็น จะทําใหเขาใจสภาพของความเสื่อมโทรมท่ีเกิดขึ้นใน

สังคมไดอยางชัดเจนมากขึ้น 
1
 การมองเห็นศิษยเปนศิษย มิใชลูกศิษยเปนลูกคา ก็เปนสิ่งท่ีตองทํา (สังคมตางหากท่ีเปนลูกคา

ของมหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ คนในแวดวงมหาวิทยาลัยจะตองมีทัศนคติท่ีดีตอการแขงขัน ไมกลัวการแขงขัน เห็นการแขงขัน

เปนโอกาส เพราะการแขงขันในเวทีนานาชาติจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
2
 คนในแวดวง

มหาวิทยาลัย จะตองไมคิดหมกมุนแตปญหาภายในของตัวเอง แตตองเปดตัวเองออกไปเรียนรูโลกภายนอก และกําหนด

เปาหมายท่ีสูงและทาทายมากขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือสราง mileage ในการพัฒนาตนเอง   
  ประการที่สอง ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองสนับสนุน หรือจัดสรรเวลาใหบุคลากร โดยเฉพาะ

อาจารยและนักวิจัยสรางความรวมมือ ปฏิสัมพันธกับภาคสวนอ่ืนๆ (real sector) ท่ีอยูนอกรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ

และภาคสังคมซึ่งเปน “ผูบริโภค” ผลิตผลของมหาวิทยาลัยโดยตรงอยางใกลชิด เพ่ือเรียนรูและถายเทประสบการณแบบ cross-
section learning ซึ่งจะชวยใหมหาวิทยาลัยรับรูความตองการและสามารถตอบสนองไดอยางตรงจุด 
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 ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ ในการอภิปรายในหวัขอเรื่อง “อดุมศึกษากับการพัฒนาการเมือง” 
2

 ศ.คลินิค นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร ในการอภิปรายหัวขอเรื่อง “สังคมไทยไดอะไรจากการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก” 
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  ประการที่สาม ใหความสําคัญกับการสนทนาแลกเปลี่ยนหรือการพูดคุยนอกรอบ (social dialogue) 
แบบความรูขามศาสตร ขามหนวยงาน ขามองคกรใหมากขึ้น เชน หนวยงานท่ีออกขอสอบเขามหาวิทยาลัยจะตองมีการพูดคุย

กับผูปกครอง และมหาวิทยาลัยมากขึ้น เปนตน การ dialogue เปนการเปดโอกาสใหผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ไดมีโอกาสเรียนรูทัศนะท่ีแตกตางดวยความเขาอกเขาใจผานกระบวนการใครครวญและการฟงอยางลึกซึ้งและ

แกไขความผิดพลาดของแตละฝายดวยตัวเองอยางอิสระ โดยไมตกเปนจําเลยของอีกฝาย 
  ประการที่ส่ี มหาวิทยาลัยตองมุงม่ันในการสรางความรู นักวิชาการตองแสวงหาความจริงท่ีเปนกลาง 

คือ การไมเขาใครออกใคร ไวเปนแหลงอางอิงทางปญญาของสังคมท้ังในยามปกติและยามวิกฤต แมความจริงเหลานั้น จะฝน

ความรูสึกหรือสวนทางกับความเห็นของผูมีอํานาจก็ตาม มหาวิทยาลัยตองมองภาพใหญใหเปน ตองใชสติปญญา อยาใชความรู

ท่ีมีกิเลสมาครอบงําสังคม
3
 ตัวอยางท่ีควรนํามาศึกษาคือ กาลิเลโอ ท่ีเชื่อม่ันในความจริงวาดวยโลกกลม และตองทนทุกข

ทรมานจากความเช่ือม่ันอยางแรงกลาจนตายในคุก (พระสันตปาปา จอหนปอล ไดขอโทษครอบครัวกาลิเลโอไปแลว) รวมท้ังค
ริสโตเฟอร โคลัมบัส นักเดินเรือชาวสเปญ ผูกลาหันหัวเรือไปทางทิศตะวันตกเพ่ือพิสูจนความจริงและในท่ีสุดเกิดการคนพบ

โลกใหม 
  ประการที่หา ทายสุดของบทสรุปนี้ขอยกคํากลาวของ อัลวิล ทอลฟเลอร นัดคิดท่ีมีชื่อเสียงผูแตง

หนังสือ คลื่นลูกท่ีสาม กลาวไววา “The illiterate of the 21 century are not those who can read and write, those who cannot learn, 
de-learn and re-learn” คนโงในศตวรรษท่ี 21 ไมใชคนท่ีอานไมออก เขียนไมได แตเปนคนท่ีเรียนรูอะไรไมเปน ไมสามารถท้ิง

ความรูเดิม และสรางความรูใหมได” ภายใตวาทะดังกลาวนี้ ทุกคนจึงสามารถเปน “the illiterate” ไดท้ังหมด ไมเวนแมแตคนท่ี

อยูในร้ัวมหาวิทยาลัยท่ีเรียนจบปริญญาชั้นสูง หากบุคคลๆนั้น ปดก้ันตัวเอง ไมยอมเรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และวิธีการ

มองเห็นโลกใหมๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 ประธานจะนําขอสรุปนี้เสนอ ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการ กกอ. และนําเผยแพรทางเว็บไซตของสภา

คณาจารย 
 รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการ ไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการ

ตีพิมพบทความทางวิชาการ เนื่องจากมีบทความของอาจารยพรพรรณ สมบูรณ ท่ีการตีพิมพขาดไปบางสวน ซึ่งไดแจงประธาน 

ปอมท. ใหแกไขแลว สําหรับงานฝายวิชาการนั้น ความผิดพลาดเกิดจากการยอมรับบทความท่ีสงมาหลังจากพนกําหนดเวลารับ

แลว ทําใหตองรีบเรงในการพิจารณาบทความและรอคอยใหทุกบทความพรอมจึงจะสงโรงพิมพ ดังนั้น การตรวจสอบท้ังกอน

และหลังสงโรงพิมพจึงอาจพลาดได ฝายวิชาการฝากเปนขอเสนอแนะตอ ปอมท. วาควรแกไขจุดออนตรงนี้ และในนามของ

ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ิไดสละเวลาชวยพิจารณาและใหขอเสนอแนะตอทุก

บทความท่ืสงมา 

 อาจารยนพดล ตั้งภักดี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝายท่ีพัก ยานพาหนะและการจัดเลี้ยง ชี้แจง

เร่ืองอาหารวา ไมใชอาหารไมเพียงพอ แตมีปญหาในการเติมอาหารไมทัน ทําใหขาดความตอเนื่อง ซึ่งไดพยายามกําชับ

เจาหนาท่ีโรงแรมอยูตลอดเวลา แตมีปญหาเฉพาะวันแรกท่ีเปนชวงขาดตอน เพราะเจาหนาท่ีโรงแรมเติมอาหารชามาก แตขอ

ยืนยันวาอาหารเหลือ ไมใชไมเพียงพอ 
 สรุป ประธานไดกลาวแสดงความขอบคุณสมาชิกสภาคณาจารยทุกๆ คน ซึ่งไมสามารถเอยชื่อไดครบ

ทุกคน ท่ีชวยเหลือในการจัดประชุมวิชาการ ทําใหการประชุมวิชาการสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบคุณผูใหการสนับสนุนตางๆ เชน 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟาฯ เอ้ือเฟอสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

เอกสารและพระราชประวัติฯ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เอ้ือเฟอบอรดแสดง

พระราชประวัติฯ รองศาสตราจารยปรีชา สุนทรานันท รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ใหความอนุเคราะห

หนังสือเทิดพระนามมหิดล เพ่ือมอบใหวิทยากร และวิทยาลัยดุริยางคศิลป เอ้ือเฟอการแสดง ซึ่งไดรับความสนใจมาก 

ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี คณบดีคณะเภสัชศาสตร ท่ีเอ้ือเฟอเวชภัณฑยาและกระเปายา 
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 ศ.ดร.ปุระชัย เปยมสมบูรณ ในการอภปิรายหวัขอเดียวกัน 
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 นอกจากนี้  ประธานไดกลาวแสดงความขอบคุณผู ท่ี เปนอดีตสมาชิกสภาคณาจารย ดังนี้  
ผูชวยศาสตราจารยชมชื่น สมประเสริฐ ซึ่งไดชวยผูกโบวของท่ีระลึกสําหรับวิทยากร อาจารยมรกต เชิดเกียรติกุล ชวยเหลืองาน

ดาน IT ตลอดงาน และผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพร องศวรโสภณ ชวยในเรื่องสรุปผลการประชุมวิชาการ 
 สําหรับจํานวนเงินท่ีเหลือตองรอฝายสรุปผลการประชุมวิชาการอีกสักระยะหนึ่ง เนื่องจากยังมี

คาใชจายในการสรุปผล และการสงเอกสารสรุปผล จึงจะสรุปยอดท่ีถูกตองได แตเดิมเคยแจงวา จะนําเงินท่ีเหลือข้ึนทูลเกลาฯ

ถวายฯ แตปรากฏวา เงินเหลือจํานวนไมมาก จึงขอฝากสมาชิกใหไปคิดวา จะมีวิธีการจัดสรรเงินท่ีเหลืออยางไร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๒ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. …. 
 ประธานแจงวา ไดสรุปความเห็นเก่ียวกับรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย  

พ.ศ. .... เสนอรองอธิการบดีฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

คณาจารยชุดใหมแทนชุดเดิมท่ีจะหมดวาระในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นั้น สภามหาวิทยาลัยใหใชขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๓๐ (แกไขเพ่ิมเติม) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอธิการบดีไดมอบหมายใหรองศาสตราจารยพาสนศิริ นิสาลักษณ เปนประธานคณะกรรมการ

ดําเนินการเลือกต้ังฯ สําหรับสวนงานท่ียังไมมีความชัดเจนนั้น ไดหารือกับผูอํานวยการกองกฎหมายแลว คือ วิทยาเขต

กาญจนบุรี และวิทยาลัยศาสนศึกษา ซึ่งถือวาเปนสวนงาน และสามารถมีสมาชิกสภาคณาจารยไดท้ังประเภทผูแทนสวนงาน และ

ประเภทผูแทนท่ัวไปได 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๓.๓ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓.๓.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
  รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๒ วันศุกรท่ี ๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
  ๑. เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

   ดวยคณะพยาบาลศาสตรขอหารือการคิดภาระงานสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลใน

ครอบครัวและชุมชน โดยการสอนวิชาดังกลาว มีการแบงเปนกลุมยอย และแตละกลุมยอยไมไดสอนเนื้อหา เดียวกันซ้ําๆ ทุก

กลุมท่ีมีการเรียนการสอน อาจารยตองจัดเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแตละชุมชน

ดังนั้นการสอนกลุมยอยดังกลาวคิดจํานวนชั่วโมงภาระงานสอนอยางไร ประกอบกับคําแนะนําในการเขียนรายละเอียดแบบ 

ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒ ระบุวา  ถาเปนการสอนแบบกลุมยอยท่ีสอนเนื้อหาเดียวกันซ้ําหลายครั้ง ใหคิดจํานวนชั่วโมง

เตรียมการสอนครั้งเดียว         
                          ดังนั้น ท่ีประชุมจึงไดหารือกันและมีความเห็นวา หากมีการเตรียมการสอนท่ีแตกตางกัน

จริง  ก็ใหคิดชั่วโมงสอนไดตามภาระงานท่ีทําจริง 
  ๒. มีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) 

เพ่ิมเติมจากท่ีเคยแตงตั้งไปแลว เนื่องจากมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิบางทานไมรับประเมินผลงานทางวิชาการ 

   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๒  ราย  
 ๓. มีการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) ของผูเสนอ

ขอกําหนดตําแหนง 

   ๓.๑ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  ๓  ราย  
   ๓.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๕  ราย  
    ๓.๓ ตําแหนงศาสตราจารย  (วิธีท่ี ๑ ) จํานวน  ๑  ราย 



 ๗

๓.๓.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการฝาย

กิจการบริหารและอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ลาประชุม ฝากแจงวา ไมมีการประชุม 
๓.๓.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทนสภา

คณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา มีนโยบายจะใหมีการบันทึกกิจกรรมของ

นักศึกษาตางๆ ไว โดยมีการกําหนดเกณฑขั้นต่ํา และถาทําไมถึงเกณฑขั้นต่ําจะมีผลตอการอนุมัติปริญญาบัตรหรือไม อยู

ระหวางการปรึกษาหารือของคณะกรรมการ นอกจากนี้ นักศึกษาไดไปนําเสนอตัวรับเปนเจาภาพจัดประชุมในปหนา (พ.ศ. 

๒๕๕๓) ๒ รายการคือ IFMSA (International Federation of Medical Student Association) ใชงบประมาณ ๖ ลานบาท และ 

AMSA (Asian Medical Student Association Congress ใชงบประมาณ ๒ ลานบาท 
 ประธานแจงวา ไดขอมูลมาวา การรับสมัครสอบตรงของนักศึกษาปนี้ ปรากฏวา มีนักศึกษา

เลือกเรียนมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเลือกคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลอันดับ ๑ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

อันดับ ๒ คณะทันตแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดลก็เชนเดียวกัน มีผูเลือกเรียนเปนอันดับ ๑ 
 สมาชิกไดตั้งขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยยังออนเรื่องประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลตองลงทุนทําการประชาสัมพันธเอง เชน ออกบูทในหางสรรพสินคา และ Road show ตามงานตางๆ นอกจากนี้สถานท่ี

และสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย เชน หอพัก ก็มีสวนท่ีจะจูงใจใหนักศึกษาเลือกเรียนมหาวิทยาลัยมหิดลเชนเดียวกัน 

๓.๓.๔ กรรมการฝายสวสัดิการ 
 รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ แจงวา เงินรางวัลท่ี

ไดรับจากการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีใหเฉพาะขาราชการ ยังไมไดรับอาจจะอยู

ระหวางดําเนินการ สําหรับสวัสดิการในศาลายา ปจจุบันมีรถศาลายา link ท่ีวิ่งระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปสถานี

รถไฟฟา BTS ท่ีวงเวียนใหญ คาโดยสารคนละ ๒๐ บาท 

๓.๓.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย  
 รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงวา ไดเสนอ

ชื่อ ศาสตราจารย นพ.สัญญา สุขพณิชนันท เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนผูรับรางวัลอาจารยดีเดน สออ. ประเทศไทย สาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ สําหรับสาขาอ่ืนๆ คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑท่ี สออ.กําหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๓.๓.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ  
  ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ ชี้แจง

วา งานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยไดชวยดําเนินการดานประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการ รวมท้ังการประสานกับ

สื่อมวลชน ท้ังกอนวันงานและในวันงาน ซึ่งเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอบขอบคุณงานประชาสัมพันธไว ณ ท่ีนี้ดวย ประธาน

แจงวา ไดทําหนังสือตอบขอบคุณผูสนับสนุน และผูท่ีใหความชวยเหลือตางๆ อยางเปนทางการไปเรียบรอยแลว 

๓.๓.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   
  ประธานแจงวา ไมมีเร่ืองรองเรียน  
๓.๓.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

 อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย ไดสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ๓.๓.๙ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
       ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา จะมีการประชุมฯ ในวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม

นาท ตัณฑวิรุฬห คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 



 ๘

๓ .๓ .๑๐ กรรมการประสานงานพัฒนาส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและ

คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
         ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค สายขุน แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายอาคาร

ชุดพักอาศัย ณ ศาลายา เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

๓.๓.๑๑ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
          รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารญในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
๓.๓.๑๒ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา          

          ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค สายขุน แจงวา ไดเขาประชุมคณะกรรมการมาตรฐานรานคา

และโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 การดําเนินการในเร่ืองรานคาและโรงอาหาร สวนใหญเปนเรื่องการซอมแซมและขอนุมัติ

ติดตั้งอุปกรณตางๆ เชน เคร่ืองดูดควัน ประมาณ ๑ ลานบาท ระบบน้ํา ระบบไฟฟา ซึ่งไดมีการต้ังขอสังเกตวา โรงอาหารนี้ จะ

ใชชั่วคราวหรือถาวร เพราะมีการลงทุนมาก เนื่องจากแตเดิมเปนโรงยิม ไมไดออกแบบเพ่ือเปนโรงอาหารถาวร แตมาปรับปรุง

เปนโรงอาหาร ประธานคณะกรรมการฯ ใหความเห็นวา ถาโรงอาหารใหมสรางเสร็จแลว โรงอาหารนี้จะยังคงอยู แตยังไมมี

ความชัดเจน 
 นอกจากนี้ จะมีการจัดสัปดาหอาหารสะอาด ปลอดภัย เพ่ือรณรงคใหผูประกอบการทราบ

ถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย โดยจะมีการกําหนดใหรางวัล เชน ปาย clean food good taste และไดมีการสํารวจความ
พึงพอใจผูใชบริการ ซึ่งคะแนนอยูในเกณฑปานกลาง 

 รองศาสตราจารยวรรณา ศรีโรจนกุล ใหความเห็นวา เห็นดวยกับการกําหนดรางวัล โดยให

มีปาย clean food good taste เพ่ือใหเกิดการแขงขัน และพัฒนาตนเอง ถาไมรักษามาตรฐาน ใหมีการเอาปายคืน และในท่ีสุด 

ทุกรานก็จะมีปายครบท้ังหมด 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ 
   ๔.๑ การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย    

 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ตั้งขอสังเกตวา จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี ๔๓๐ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีมติใหชะลอการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตอไปอีก ๓ 

เดือน และแตงต้ังศาสตราจารยประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ รักษาการ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เร่ืองนี้มีเหตุผลความจําเปนอยางไรขอใหประธานหาขอมูลในเร่ืองดังกลาว

ดวย 
ที่ประชุม  รับทราบ  

 

    ๔.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป    
  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๒ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 

         
นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ นาทะพันธ  

 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 


